



{Ol lo hum ma in ni as a lu ka al 'a fi yah fid dun ya wal a khi roh

Ông Ibnu 'Umar thuật lại: Thiên Sứ của Allah ﷺ đã không bỏ những lời cầu nguyện này vào buổi tối và buổi sáng: {Ol lo hum ma in ni as a lu ka al 'a fi yah fid dun ya wal a khi roh. Ol lo hum ma in ni as a lu ka al 'af wa wal 'a fi yah fi di ni wa dun ya ya wa ah li wa ma li. Ol lo hum mas tur 'âu ro ti wa a min râu 'a ti. Ol lo hum mah fazh ni min bây ni ya dây ya, wa min khol fi, wa 'an ya mi ni, wa 'an shi ma li, wa min fâu qi, wa a 'u zdu bi 'a zho ma ti ka anh ugh ta la min tah ti.}

[Sahih (chính xác)]

Nabi ﷺ đã không bỏ những lời cầu nguyện này vào buổi tối cũng như buổi sáng: (Ol lo hum ma in ni as a lu ka al 'a fi yah fid dun ya wal a khi roh), có nghĩa là, lạy Allah, bệ tôi cầu xin Ngài sự bằng an khỏi bệnh tật, tai họa, khó khăn của đời sống thế tục, khỏi dục vọng và thử thách trong tôn giáo ở đời này và Đời Sau. (Ol lo hum ma in ni as a lu ka al 'af wa wal 'a fi yah fi di ni wa dun ya ya wa ah li wa ma li), có nghĩa là, lạy Allah, bệ tôi cầu xin Ngài sự xá tội lỗi, sự bình an khỏi mọi điều xấu, trong tôn giáo từ các hành vi Shirk, Bid'ah và trái tráo luật, và trong đời sống thế tục từ những tai ương, phiền toái và những điều xấu, và sự bình an cho gia đình (vợ, con cái, người thân) và tài sản của bệ tôi. (Ol lo hum mas tur 'âu ro ti wa a min râu 'a ti), có nghĩa là, lạy Allah, xin Ngài che đậy phần xấu hổ của bệ tôi (bất cứ lỗi lầm, khiếm khuyết hay thiếu sót nào của tôi, xin xóa bỏ tội lỗi của tôi), và xin Ngài làm cho bệ tôi luôn được an lòng khỏi nỗi sợ hãi. (Ol lo hum mah fazh ni min bây ni ya dây ya, wa min khol fi, wa 'an ya mi ni, wa 'an shi ma li, wa min fâu qi), có nghĩa là, lạy Allah, xin Ngài bảo vệ bệ tôi khỏi các tai họa từ phía trước bệ tôi, phía sau bệ tôi, bên phải bệ tôi, bên trái bệ tôi, và phía trên bệ tôi. (Việc cầu xin Allah bảo vệ từ mọi phía, bởi vì tai họa thường xảy đến với con người từ một trong những hướng này.) (wa a 'u zdu bi a zho ma ti ka an ugh ta la min tah ti) có nghĩa là, và bệ tôi cầu xin Ngài che chở tránh khỏi việc bị trừng phạt và bị diệt vong một cách bất ngờ từ phía dưới bệ tôi.

<https://sunnah.global/hadeeth/vi/show/5485>

